

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สศก.ชี้รัฐอุดหนุนเร่งเลี้ยงไก่เลี้ยง ผลผลิตนาปรังลดเหลือ ๔ ล้านตัน
๒. ผลไม้ไทยรันทด! คนแหกกินของนอก แอปเปิ้ล - ส้ม - องุ่นจีนราคาถูก ตีตลาดไม่เหลือ
๓. ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ห่วงเออีซีไร้คุณภาพทะลักไทย
๔. เงินถึงมือชาวนา - ๘จว. นำร่อง
๕. ไฟเขียวแนวทางช่วยสวนยาง พยุงราคาไม่ให้ต่ำ ๖๐ บาท/กก.
๖. เปิดประมูลข้าวสต็อกล็อต ๓ พาณิชย์ประกาศหลักเกณฑ์ยื่นซองเสนอราคา ๒๘ ต.ค. นี้
๗. ผนึกภาคีด้านแรงงานประมงผิดก.ม.
๘. ชาวสวนเคียดผลไม้นอกตีตลาด ยอดนำเข้าพุ่ง ๑๗% เหตุราคาถูก
๙. ศาลปกครองฟ้องมะละกอจีเอ็มโอ ชี้จนท.ยุติทดลองทำลายพันธุ์ปนเปื้อน
๑๐. รง. น้ำตาลผลผลิตอ้อยลดลง คาดไม่ถึง ๑๐๐ล.ตัน
๑๑. 'บุรีรัมย์' ทุนฟางเลี้ยงสัตว์หน้าแล้ง

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ

มติชน

ข่าวสด
โลกวันนี้
บ้านเมือง

คม ชัด ลึก

โลกธุรกิจ

คม ชัด ลึก

คม ชัด ลึก

ข่าวสด

สศก.ชี้รัฐอุดหนุนเร่ง ผลิตนาปรังลดเหลือ4ล้านตัน

สถานการณ์ภัยแล้งที่คุกคามอย่างหนักส่งผลให้รัฐบาลต้องวางแผนสกัดการทำนาปรังในฤดูการผลิตหน้าไปจนถึงสิ้นเดือนเม.ย.ปีหน้า โดยให้ระงับการทำนาปรังในเขตชลประทานและปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพราะการทำนาปรังเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสูงมาก

ผลจากการรณรงค์ดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทำให้ชาวนาจำนวนมากไม่เสี่ยงเพาะปลูกข้าว โดยประมาณการล่าสุดจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสศก.ลดลงไปมาก โดยเหลือเพียง 6 ล้านไร่ทั่วประเทศที่มีผลผลิตแค่ 4 ล้านตันเท่านั้น

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสศก. กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่น้อย โดยปริมาณสะสมถึงเดือนค. 2557 ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย อีกทั้งยังต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อส่งน้ำเสริมน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าปกติ จึงส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อป้องกันกาขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งปี 2557/58 ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนปี 2558 ในการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ตั้งแต่ค. 2557- เม.ย. 2558



เลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์

**เกษตรกรบางราย
จะยังมีการต้อปลูก
อยู่บ้างในเขตที่ลุ่ม**

ขึ้น 3.56% ด้านผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดอยู่ที่ 676 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 0.90%

“เนื้อที่เพาะปลูกที่ปรับลดลงส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ที่มีการทำนาปรังกันมาก แต่คาดว่าเกษตรกรบางราย จะยังมีการต้อปลูกอยู่บ้างในเขตที่ลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้เนื้อปลูกข้าวในแถบนี้ยังมีบ้างไม่หายไปทั้งหมด เมื่อดันจึงพยากรณ์โดยรวมไว้ที่ 6 ล้านไร่ ซึ่งจะสำรวจอีกครั้งหลังมีการเริ่มปลูกแล้ว แต่ทั้งหมดจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณบริโภคในประเทศและการส่งออก เนื่องจากโดยรวมแล้วผลผลิตข้าวทั้งปีจะอยู่ที่ 31 ล้านตันข้าวเปลือกถือว่ายังสูงอยู่ อีกทั้งยังจะเป็นผลดีต่อราคาซื้อขาย

จะขยับตัวสูงขึ้น และทำให้รัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต็อกได้ ”

ทั้งนี้ภาพรวมการทำนาปรังเมื่อปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อยกว่าในปี 2556 โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้การได้ ณ เดือน ส.ค. 2557 มีเพียง 30% ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง เนื่องจากเห็นว่าผลตอบแทนไม่คุ้มค่าความเสี่ยง

สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนาน กระบะต้นข้าวในช่วงตั้งท้องถึงออกรวง ส่งผลให้ต้นข้าวช่วงการเจริญเติบโต เมล็ดลีบ

อย่างไรก็ตาม ปี 2558 คาดว่าเกษตรกรจะไม่ปลูกเกินกว่าแผนที่กำหนด โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดหาให้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ได้รับน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

พิจารณาดูในแต่ละภาค พบว่าภาคเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และราคาข้าวเปลือกไม่สูงไปให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรต้องงดปลูกข้าวนาปรังจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยเกษตรกรจะปลูกมากในเดือน ม.ค. 2558 ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพราะแหล่งปลูกส่วนใหญ่ได้รับน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้ลดลงจากปีที่แล้ว สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรให้การดูแลและไม่ปลูกเกินแผนการจัดสรรน้ำ

ภาคใต้ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากแนวโน้มราคาข้าวเปลือกลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

ผลไม้ไทยรั้นตก! คนแห่กินของนอก

● แอปเปิ้ล-ส้ม-องุ่นจีนราคาถูกที่ตลาดไม่เหลือ

คนไทยเห่อกินผลไม้จาก 8 เดือนทะลัก 1.7 หมื่นล้านบาท ทั้งแอปเปิ้ล ส้ม องุ่น ฤดูยอดผลไม้ไทยตกต่ำปริมาณล้นตลาดต่อเนื่อง แฉเร่งจับกลุ่มอาเซียนที่ยังโตสดใส ให้มัน ระวัง! ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน ดาหน้าแย่งตลาด ด้านปริมาณเข้าวนาปริงหดจากภัยแล้ง คาดปีนี้ผลผลิตเหลือแค่ 4 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันอาหารได้รายงาน สถานะอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใน 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) ว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าผลไม้สดเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นมูลค่า 17,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.79% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแอปเปิ้ลสดจากประเทศจีน มากกว่า 50% ที่เหลือนำเข้าผลไม้ อื่นๆ จากสหรัฐฯ นิวซีแลนด์ รองลงมาเป็นองุ่นสด ซึ่งนำเข้าจากจีน ปรู อินเดี และออสเตรเลีย, ส้ม นำเข้าจากจีน ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ โดยคนไทยมีแนวโน้มบริโภคผลไม้นำเข้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากราคามผลไม้จากต่างประเทศลดลงจากอดีตมาก และสามารถซื้อได้ทั่วไป ส่งผลให้ผลไม้ในประเทศมีคู่แข่ง และประสบปัญหาล้นตลาด ในบางช่วงที่ผลผลิตออกมามากอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารของไทยทุกชนิด ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ปรากฏว่ามีมูลค่ารวม 322,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณนำเข้า 11.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 29.60% โดยเฉพาะเดือนล่าสุด ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมามีมูลค่านำเข้าวัตถุดิบ และอาหารทั้งสิ้น 45,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.83% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อแปรรูป โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมูลค่ามากที่สุดถึง 78,105 ล้านบาท คิดเป็น 22% ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด

ด้านมูลค่าส่งออกอาหาร 8 เดือนแรกของปี นี้ของประเทศไทย มีมูลค่ารวม 695,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ปริมาณส่งออก 24.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และโดยเฉพาะในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว มีมูลค่าส่งออก 110,510 ล้านบาท โดยการส่งออก 8 เดือนแรกของปีนี้ สินค้าในกลุ่มเนื้อไก่แปรรูป เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 มีมูลค่าส่งออก

สูงถึง 50,189 ล้านบาท เนื่องจากญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮองกง เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกากลางกลับนำเข้าไก่สดจากไทย

นอกจากนั้นผลสำรวจยังพบอีกว่าภาวะการค้าอาหารของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันที่จะร่วมกันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ปรากฏว่าประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารไปยังอาเซียน 5.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% โดยมีมูลค่ารวม 151,649 ล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าอาหารจากสมาชิกอาเซียนรวม 1.68 ล้านตันมูลค่า 51,785.44 ล้านบาท อยู่ในฐานะเกินดุลการค้า

โดยสินค้าส่งออกหลักๆคือ น้ำตาลทราย มีสัดส่วน 11% ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเป็นอันดับ 2 คือ เครื่องดื่มที่ไม่อัดลมหรือสำหรับบริโภคทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง และมีแนวโน้มจะเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูงเช่นกัน และที่สำคัญเครื่องดื่มที่ไม่อัดลม จะมีตลาดส่งออกหลักๆ คือ เวียดนาม และพม่า เนื่องจากสินค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และราคาแข่งขันได้

ทั้งนี้สถาบันอาหารยังระบุอีกว่าเมื่อพิจารณาในตลาดอาเซียน จะพบว่าในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารแปรรูปจากไทยจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการของไทย จะต้องหาแนวทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตเพราะขณะนี้นักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน ต่างก็ขยายการลงทุนเข้าสู่ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีความพร้อมในด้านการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นหากประเทศไทยไม่พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตอาจสูญเสียตลาดส่งออกไปยัง 4 ประเทศดังกล่าว

ขณะที่สถานการณ์ข้าวของไทยล่าสุด นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลใหญ่บุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า หลังกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนสำหรับฤดูแล้งปีนี้อยู่ในระดับต่ำ และประกาศงดปลูกข้าวนาปริง ในฤดูแล้ง 2557/58 ไปถึงฤดูฝน 2558 สศก.ได้ปรับลดคาดการณ์พื้นที่และปริมาณผลผลิตข้าวนาปริงทั่วประเทศ ฤดูกล 2557/58 ลงประมาณ 50% โดยคาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปริงจะอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านไร่ ขณะที่ปริมาณผลผลิตคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านตัน

"ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกข้าวนาปริงลดลงทุกภาคทั้งในภาคเหนือ อีสาน กลางและใต้ แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ประเมินในขณะนี้ แม้ผลผลิตข้าวนาปริงลดลงประมาณ 50% แต่ปริมาณผลผลิตที่มีจะไม่กระทบการบริโภคในประเทศและการส่งออก เนื่องจากโดยรวมแล้วผลผลิตข้าวทั้งปีจะอยู่ที่ 81 ล้านตันข้าวเปลือกถือว่ายังสูงอยู่".

มติชน

ปีที่

ฉบับที่

ประจำวันที ๒๒ เดือน ๑๑

พ.ศ. ๕๗ หน้า ๘

ย่อยข่าว เศรษฐกิจ



● ห่วงเออีซีทำอย่างไรคุณภาพทะเลักไทย

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒน์ชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พบว่ามากกว่า 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจ เลือกใช้ยางตามที่ผู้จำหน่าย ช่างแนะนำ หรือเลือกเพราะราคาเป็นหลัก จึงเปิดช่องให้สินค้าไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดโดยใช้การแข่งขันด้านราคา ซึ่งพบในตลาดแถบพื้นที่ชายแดน และภาคกลางบางส่วน คาดว่าหากเปิดตลาดการค้าเสรี เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี สินค้าเหล่านี้จะมีมากขึ้น ดังนั้น บริษัทได้เน้นทำตลาดแบบบีโรว์ เดอะ โลว์ เข้าถึงผู้บริโภคแบบถึงตัว รวมถึงออกภาพยนตร์โฆษณาและทำกิจกรรมซีเอสอาร์ ในโครงการ "ล้านวิว ล้านใจ ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน กระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และเตรียมส่งมอบจักรยานยนต์คู่ชีพให้มูลนิธิร่วมกตัญญู 5 คัน เมื่อมีผู้ชมภาพยนตร์โฆษณาถึง 1 ล้านวิว ภายใน 10 วัน

ข่าวสด

ปีที่

ฉบับที่

ประจำวันที่ 29 เดือน ๓.๑

พ.ศ. 57 หน้า 11

เงินถึงมือชาวนา-8คว.นาร่อง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายลักษณะ วุฒานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวนาตามที่คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2557 วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท คิดเป็นวงเงิน 40,000 ล้านบาท รวมพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน 63.8 ล้านไร่ ในวันแรกธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินให้ชาวนา 8 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ ลพบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม พิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีกับธ.ก.ส.

สำหรับการจ่ายเงินในวันแรกรวมทั้งสิ้น 14,311 ราย วงเงิน 176.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ลพบุรีจำนวน 684 ราย วงเงิน 9.2 ล้านบาท ขอนแก่นจำนวน 2,407 ราย วงเงิน 26.9 ล้านบาท ศรีสะเกษจำนวน 5,223 ราย วงเงิน 60.6 ล้านบาท มหาสารคามจำนวน 1,476 ราย วงเงิน 16.5 ล้านบาท สุรินทร์จำนวน 195 ราย วงเงิน 2.3 ล้านบาท พิจิตรจำนวน 961 ราย วงเงิน 13.5 ล้านบาท กำแพงเพชรจำนวน 2,990 ราย วงเงิน 42 ล้านบาท และพิษณุโลกจำนวน 375 ราย วงเงิน 5.1 ล้านบาท

นายลักษณะกล่าวว่า สำหรับจังหวัดอื่นๆ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประสานงานเพื่อส่งข้อมูลให้ธ.ก.ส.ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุด สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอในธ.ก.ส.ขอให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนโดยเร็ว ซึ่งเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองสิทธิ์ โดยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ

จากนั้นให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชน มาจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมขอเข้าร่วมโครงการที่ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ หากเกษตรกรดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะได้รับเงินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ยื่นเอกสารที่ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ใกล้บ้าน

นายลักษณะกล่าวว่า เงินช่วยเหลือครั้งนี้จะถึงมือเกษตรกรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเจ้าของนาไม่มีสิทธิ์ในการเรียกเงิน หากพบหรือมีการร้องเรียนจะถือว่าเป็นความผิด ในส่วนของพื้นที่ลพบุรีที่ลงพื้นที่จ่ายเงินนั้นคาดว่าจะมีชาวนาได้ประโยชน์ทั้งหมด 25,538 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 6.6 แสนไร่ คิดเป็นวงเงินชดเชยประมาณ 380 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2.8 ล้านครัวเรือน หรือ 88% ของเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินให้แก่ชาวนาได้ทั้งหมดทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นวันแรก ก็สามารถจ่ายได้อย่างราบรื่น ส่วนการตรวจสอบบัญชีนั้น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ ก็เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีก่อนส่งให้ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ขณะที่แนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพื่อใช้คืนหนี้จากโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งมีวงเงินหลายแสนล้านบาทนั้น ต้องรอให้คณะกรรมการปิดบัญชีรูปตัวเลขออกมาก่อน จากนั้นจึงหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาว่าจะใช้หนี้ทั้งหมดเลยหรือไม่ หรือจะค่อยใช้บางส่วนก่อน

ไฟเขียวแนวทางช่วยสวนยาง พยุงราคาไม่ให้ต่ำ 60 บาท/กก.

ทำเนียบรัฐบาล : พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2557 ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้สต็อกหนึ่งเป็นสต็อกเคลื่อนไหว ให้มีการซื้อและระบายออกไปในปริมาณเท่ากัน

นอกจากนี้ยังกำหนดวงเงินให้เกษตรกรกู้เงินได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งรัฐบาลช่วยรับภาระ 3% จาก 5% โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มาตรการการช่วย

เหลือต้องทำให้มีประสิทธิภาพ และต้องถึงมือเกษตรกรโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานสาระสำคัญของมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราว่า ประกอบด้วย 1. ใช้เงินกู้ 6,000 ล้านบาท รับซื้อยางเพื่อช้่นำราคาไม่ให้ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 60 บาท ระยะเวลา 18 เดือน

2. จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน วงเงิน 8,453.99 ล้านบาท

3. ให้ชาวสวนยางรายย่อยกู้ทำอาชีพเสริมครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ย 2%

4. สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง คิดดอกเบี้ย 2% วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

บ้านหนังสือ

ปีที่ ฉบับที่ ประจำวันที่ ๑๒ เดือน ๗.๑ พ.ศ. ๕๖ หน้า ๗

เปิดประมูลข้าวสต็อกล็อต 3

● พาณิชย์ประกาศหลักเกณฑ์ยื่นซองเสนอราคา 28 ต.ค.นี้

พาณิชย์ ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลล็อตที่ 3 กว่า 2 แสนตัน คาดเปิดยื่นซองเสนอราคา 28 ต.ค.นี้ รัฐเตรียมเสนอออกพันธบัตรออมทรัพย์ใช้ทุนจำนำข้าว ด้าน ธ.ก.ส.จ่ายเงินชววันแรก 5 หมื่นรายกว่า 500 ล้าน บาท คาดเงินถึงมือชาวนาเฉลี่ยวันละ 3 พันล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ออกประกาศลงทำงาน ดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 3/2557 รวมปริมาณ 207,898 ตัน เพียง 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ โครงการในปี 54/55 นปรัง 55 และ 55/56 (รอบ 1) (รอบ2) และ 56/57 แบบราย คลัง หรือรายกอง โดยนับประมูลข้าวขาว 5% เพื่อไม่ให้มีผล กระทบต่อข้าวที่กำลังออกผลผลิตที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ทั้งนี้ กำหนดชี้แจงรายละเอียด และเปิดให้ดูตัวอย่างข้าวในวังแห่งนี้ (วัน ที่ 22 ต.ค. 57) เวลา 15.30 น. ก่อนที่จะเปิดให้ผู้สนใจ เข้ายื่น ของเสนอราคา ได้ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. และจะทำการเปิดซอง เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผู้คุณสมบัติ ในเวลา 13.00 น.ของวันเดียวกัน ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติ การ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน เร่งจัดทำรายละเอียดและ แผนงานตามนโยบายคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะเชิญผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งสรรพสินค้า ตลาดสด ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุป ชัดเจนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ พิจารณา และเริ่มโครงการได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2557 ถึงกลางเดือนมกราคม 2558 เบื้องต้นจะไม่จำกัดรายการ สินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ ประกอบการ และจะใช้ฐานคำนวณราคาของโครงการงพันเดิม คือ

ลดราคาตั้งแต่ประมาณ 20-40% เชื่อว่านอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายและเศรษฐกิจ ของประเทศโดยรวมด้วย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงแนวคิดการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชำระหนี้โครงการรับ จำนำข้าวว่า เป็นแนวคิดที่เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี แต่ขอให้คณะ อนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐได้ รายงานตัวเลขบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งปิดบัญชีเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อน จึงจะสามารถสรุปได้ว่ามีความเสียหายเป็น จำนวนเงินถึง 8 แสนล้านบาท ตามที่เคยคาดการณ์ไว้หรือไม่ และ เมื่อทราบตัวเลขที่ชัดเจนก็จะเสนอนายกรัฐมนตรีดำเนินมาตรการ ชำระหนี้ต่อไป

โดยยืนยันว่า วิธีการนี้เคยดำเนินการมาแล้วในอดีตเมื่อครั้ง จัดการปัญหาของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน ส่วนข้อกังวลจะเป็นการชำระหนี้ยาวนานนั้น มองว่าการออก พันธบัตรออมทรัพย์จะช่วยให้ไม่เป็นที่ค้างอยู่ในงบประมาณ เพราะ ไม่เช่นนั้นภาครัฐก็จะมีงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นต้องจัดการปัญหา หนี้ให้หมด และเป็นวิธีเดียวที่วางไว้ ไม่มีความอื่นสำรอง

สำหรับการจ่ายเงินให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกร อย่างละเอียด

พนักงาที่ทำงานแรงงานประมงผิดก.ม.

● กทม.-พนักความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทการใช้แรงงานที่ดี เพื่อปรับปรุงการทำงานภาคประมงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมประมง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และภาคีเครือข่าย ประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP Roadmap Workshop) เพื่อให้สถานประกอบการนำแนวทางไปปรับปรุงการจ้างและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาใช้แรงงานเด็ก และแรงงานอุตสาหกรรมประมงตลอดสายการผลิตให้ยกระดับสู่มาตรฐานกฎหมายแรงงานไทยและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง และนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานประชุม ที่โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล จ.นนทบุรี

ดร.จุมพล กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการประมงมีแรงงานทั้งระบบกว่า 2 ล้านคน ซึ่งกรมให้ความสำคัญประเด็นปัญหาแรงงาน โดยมีนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาทั้งระบบให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานในสถานประกอบการภาคประมง ซึ่งมีจีแอลพี 4 ฉบับ 1.สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 2.โรงงานแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล 3.ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง และ 4.เรือประมง

ทั้งนี้ กรมประมงยังเร่งขับเคลื่อนการทดสอบความเหมาะสมในการนำจีแอลพีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไปใช้กับกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทย โดยเดือนพฤศจิกายน 2557 จะดำเนินการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับฟังความเห็นเกษตรกร ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งทะเล เมื่อทดสอบแล้วเสร็จจะนำมาปรับปรุงจีแอลพี ฟาร์มฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติใช้แพร่หลายต่อไป

ชาวสวนเคียงผลไม้ส่งออกตลาด ยอดนำเข้าพุ่ง 17% เหตุราคาถูก

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร เปิดเผยถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วง 8 เดือน(ม.ค.- ส.ค.) ว่าไทยนำเข้ากลุ่มผลไม้มูลค่า 17,994.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.79% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแอปเปิ้ลสดจากประเทศจีนมากกว่า 50% ที่เหลือนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์, ฮ่องกงนำเข้าจากจีน ปรู อินเดี ออสเตรเลีย, สัมนำเข้าจากจีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยคนไทยมีแนวโน้มบริโภคผลไม้นำเข้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากราคาผลไม้จากต่างประเทศลดลงจากอดีตมาก และสามารถซื้อได้ทั่วไป ส่งผลให้ผลไม้ในประเทศเองมีคู่แข่ง และประสบปัญหาล้นตลาดในบางช่วงที่ผลผลิตออกมามากอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมการนำเข้าวัตถุดิบและอาหารของไทยมีมูลค่ารวม 322,104.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.12% มีปริมาณนำเข้า 11.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 29.60% เฉพาะเดือน ส.ค. มีมูลค่านำเข้า 45,140.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.83% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบ เพื่อแปรรูป โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมูลค่ามากที่สุดถึง 73,105.73 ล้านบาท คิดเป็น 22.70% ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด สินค้าที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ปลาโอทองแถบ (สกีปแจ็คแซ่แข็ง) ปลาทะเลอื่น ๆ แซ่แข็ง ทูน่าครีบลือแข็ง แซ่แข็ง อัลบาคอร์ แซ่แข็ง และหมึกแซ่แข็ง รองลงมา คือ กากของเหลือจากการผลิตน้ำมัน เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 19.43% เมล็ดถั่วเหลือง เพื่อการผลิตน้ำมันพืชและอาหารสัตว์ 10.01% นมผงสำหรับทารก 9.03% และกลุ่มข้าวสาลี

ส่วนมูลค่าส่งออกอาหาร 8 เดือน อยู่ที่ 695,583.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.48% ปริมาณส่งออก 24.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.10% เดือน ส.ค. มีมูลค่าส่งออก 110,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.83% โดยการส่งออก 8 เดือน เนื้อไก่แปรรูป เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 50,189.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.92 เนื่องจากญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา อเมริกา กลับมานำเข้าไก่สดจากไทย

สำหรับภาวะการค้าอาหารไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะร่วมกันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วง 8 เดือน ไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารไปยังอาเซียน 5.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.83% มูลค่า 151,649.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.83% ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าอาหารจากสมาชิกอาเซียนทั้งสิ้น 1.66 ล้านตัน มูลค่า 51,785.44 ล้านบาท ไทยอยู่ในฐานะเกินดุลการค้าอาหารกับอาเซียน โดยสินค้าส่งออก คือ น้ำตาลจากอ้อย มีสัดส่วน 11.4% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดในช่วง 8 เดือนของปีนี้ มีมูลค่า 17,271.62 ล้านบาท ปริมาณส่งออก 1.347 ล้านตัน โดยตลาดหลัก คือ อินโดนีเซีย มีสัดส่วน 80% ของมูลค่าส่งออกสินค้าชนิดนี้ในอาเซียน

ศาลปกครองยกฟ้อง มะละกอจีเอ็มโอ

มะละกอ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ศาลอ่านคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีที่มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 เรื่อง ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการแพร่กระจายของมะละกอจีเอ็มโอนอกพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน ด.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเหตุให้พันธุ์มะละกอดังกล่าวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมไปสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในภาคสนามหรือในสภาพพื้นที่เปิด และให้ผู้ถูกฟ้องดำเนินการตรวจสอบมะละกอในแปลงเกษตรกรรายทั้งหมด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า กรมวิชาการเกษตร ผู้ถูกฟ้องที่ 1 มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 (1) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2545 ในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอจีเอ็มโอ เพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้นำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามมาตรา 8 พ.ร.บ.กักพืช ปี 2507

โดยไม่ได้เป็นการดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่

ขณะที่ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่า กรมวิชาการเกษตรได้ยุติการทดลองมะละกอจีเอ็มโอ แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2547 และแม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรที่ไม่อาจปฏิเสธผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงานทางปกครอง ที่ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินการทดลองมะละกอตัดต่อพันธุกรรม แต่ภายหลังเมื่อปรากฏข่าวทางสื่อว่า พบการปนเปื้อนดังกล่าว ต่อมาอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ให้หยุดจำหน่าย จ่ายแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอทุกชนิด และให้ตรวจสอบการจำหน่าย จ่ายแจกเมล็ดและต้นกล้าพันธุ์มะละกอที่แจกจ่ายไป รวมถึงการตรวจสอบทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในพื้นที่ต่าง ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องที่ 2 ได้ดำเนินการดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องที่ 1 ได้ยุติการทดลองทั้งหมดแล้ว ถือว่าผู้ถูกฟ้องได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง

นายธรา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า แม้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอจะหมดไป ตรงกันข้ามกลับพบว่า มีการขยายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และเชื่อว่า กรมวิชาการเกษตรจะใช้คำพิพากษานี้ไปสร้างความชอบธรรมในการทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิดต่อไป

คนชดชช

รง.น้ำตาลเริ่มวิตก ผลผลิตอ้อยลดลง คาดไม่ถึง 100 ล.ตัน

๑3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย คาดฤดูการผลิตปี 57/58 มีอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 100 ล้านตันอ้อย หลังภัยแล้งจุดปริมาณผลผลิตลดลง เสนอภาครัฐ นำน้ำตาลทรายดิบผลิตเป็นเอทานอล หวังพยุงรายได้ทั้งระบบให้ดีขึ้น

นายสิริวุฒิ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเตรียมจัดประชุมเวิร์กช็อป เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2557/58 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบัน รวมถึงเตรียมการรับมือนโยบายหนึ่งสินค้าเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ตลอดจนการหารื้อถึงประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ฤดูการหีบอ้อยปี 2557/58 ที่จะเริ่มในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ปริมาณอ้อยเข้าหีบอาจไม่ถึง 100 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 103.66 ล้านตันอ้อย เนื่องจากภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการเติบโต ทำให้อ้อยสั้น ขนาดลำเล็กลง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 109.32 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ทำให้โรงงานน้ำตาลทรายต่างตระหนักในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อผลิตน้ำตาลให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ภาวะราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่ลดลง จากปริมาณผลผลิตน้ำตาลโลกที่ยังเกินดุล ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายจึงเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) นำน้ำตาลทรายดิบมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเป็นเอทานอล รองรับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น และหวังช่วยลดการส่งออกและอุปทานในตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่า และขยายตลาดอ้อยและน้ำตาลในประเทศ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอีกด้วย

‘บุรีรัมย์’ตุนฟางเลี้ยงสัตว์หน้าแล้ง

บุรีรัมย์ - เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจ้อย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า ขณะนี้ เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ทางสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด พร้อมด้วยสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจัดเตรียมสำรองหญ้า และ ฟางอัดฟ่อน จำนวน 30 ตัน คอยช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในเขตพื้นที่จังหวัด ทั้ง 23 อำเภอ ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะ ภัยแล้งประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีโคและ กระบือรวมกว่า 200,000 ตัว

นายพจน์ภิรัตน์กล่าวว่า หากอำเภอใดเกิด ผลกระทบวิกฤตขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถส่งจ่ายหญ้า และฟางอัดฟ่อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ โดย เกษตรกรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์เสบียงสัตว์ ที่ อ.สตึก, อ.ขามเฒ่า และ อ.ลำปลายมาศ หรือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ที่ อ.ปะคำ แต่หาก ไม่เพียงพอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ จะขอ อนุมัติจากสำนักสุศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มเติมอีกทันที